

'สำนักพุทธฯ' ลุย สอบ5วัดล่าปาง พันโก่งเงินทอง

สำนักพุทธฯล่าปางดีเดย์หลัง
เข้าพรรษาลุยสอบ 5 วัดตั้ง
พั้วพันเงินทอง (อ่านต่อหน้า 3)

ต่อจากหน้า 1

เงินทอง

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม จากกรณีมีข่าวการตรวจพบทุจริตเงินทองวัด 5 แห่งใน จ.ลำปาง กระจายใน 3 อำเภอ มีรายชื่อเข้าข่ายทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะ และปฏิสังขรณ์วัด ตามที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ป.ป.ช.) ได้เปิดยุทธการปราบโกง ครั้งที่ 1 พบวัดเข้าข่าย 12 แห่งในประเทศ โดยมี 5 วัดอยู่ที่ จ.ลำปาง ได้แก่ วัดวัดนาราม ต.สบปราบ, วัดบ้านอ้อ ต.แม่กัวะ, วัดอุมลอง ต.สมัย อ.สบปราบ, วัดทุ่งต้า ต.เสริมกลาง อ.เสริมงาม และ วัดหาดปูด้าย ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

นายออมสิน ชีวะพุกฤษ รัชมุนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มอบหมายให้ตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณะและปฏิสังขรณ์วัด ว่าขณะนี้กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำลังดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ตนได้ดำเนินการในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ให้อยู่ในร่องในรอย ครอบคลุมการทำงาน และเพื่อให้การดำเนินการสอบสวนของตำรวจเป็นไป

ด้วยความเรียบร้อย อย่างไรก็ตาม จะได้หารือถึงความคืนหน้ากับ พ.ต.ท.พงศ์พร พรหมณ์ เสน่ห์ ผอ.พศ. อีกครั้งในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ในการประชุมร่วมกับกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) 3 รูป ได้แก่ พระพรหมโมลี เจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าก้าน้ำเขียว พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขาธิการสมเด็จพะสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่พุทธมณฑล

นายบุญเลิศ โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง กล่าวว่า เรื่องนี้ถือว่าที่ผ่านมา หลังมีการนำเสนอข่าวและมีรายชื่อวัดต่างๆ ถูกเผยแพร่ออกไป ยอมรับว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวาง แต่จนถึงวันนี้ ข้อเท็จจริงยังไม่เกิดความกระจ่างว่าเป็นอย่างไรมากกว่าจะต้องการสืบหาข้อเท็จจริงกันต่อไป โดยหลังจากทาง จ.ลำปาง ได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมา 1 ชุด ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงกรณีทุจริตเงินทองวัดตามที่มีข่าวว่า วัด 5 แห่งใน จ.ลำปาง เข้าข่าย คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นนี้ ประกอบไปด้วยภาคราชการของ จ.ลำปาง และฝ่ายสงฆ์ เป็นพระชั้นผู้ใหญ่เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ และมีสำนักงานพระพุทธศาสนา จ.ลำปาง เป็นเลขานุการ จะเริ่มสืบข้อเท็จจริงหลังวันเข้าพรรษา หรือช่วงสัปดาห์หน้า โดยคณะกรรมการจะไปพบกับเจ้าอาวาสวัดที่มีรายชื่อ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

เพื่อสืบข้อเท็จจริงเส้นทางทุจริตเงินทองวัดหรือกลไกซับซ้อนใดต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

นายบุญเลิศกล่าวว่า ชาวในทางลบเกี่ยวกับพระสงฆ์ หรือวัด ยอมรับว่ามีการนำเสนอออกมาเป็นระยะ และมีประชาชนให้ความสนใจ และติดตามข่าวกันเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นแล้ว ในเรื่องทุจริตเงินทองวัดนี้ยังไม่เกิดความกระจ่าง และยังไม่มีทราบข้อเท็จจริงชัดเจน จึงต้องเร่งสืบข้อเท็จจริงเพื่อให้เกิดความกระจ่าง และเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริง

แล้วเป็นอย่างไร จึงขอเวลาไปสืบข้อเท็จจริงสักพักในการดำเนินงานในพื้นที่ จ.ลำปาง

ขณะที่กรุงเทพฯ มหวิทยาลัยกรุงเทพ เผยแพร่ผลสำรวจเรื่อง เงินทองกับความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา โดยเก็บข้อมูลประชาชนจำนวน 1,193 คน พบว่า ชาวพุทธส่วนใหญ่ ร้อยละ 57.7 เห็นว่า กรณีเงินทองวัดหรือการทุจริตเงินอุดหนุนวัด ไม่มีผลต่อการทำบุญ ร้อยละ 42.3 เห็นว่า มีผลต่อการทำบุญ ส่วนร้อยละ 64.7 เชื่อว่า กรณีเงินทองวัดไม่มีผลต่อความเลื่อมใสและศรัทธาในพระพุทธศาสนา

เมื่อถามว่า มาตรการที่ควรใช้เพื่อป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางพระพุทธศาสนา พบว่า ร้อยละ 51.6 อยากให้มีการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันในพุทธศาสนาอย่างจริงจัง รองลงมา ร้อยละ 32.1 อยากให้ออกกฎหมายดูแลควบคุมทรัพย์สินวัดอย่างรัดกุม และร้อยละ 10.3 อยากให้ใช้ มาตรา 44 ในการปฏิรูปพุทธศาสนา

เมื่อถามถึงความเชื่อมั่นต่อหน่วยงานที่ดูแลพุทธศาสนาว่าจะทำงานด้วยความโปร่งใส ไม่ทุจริตคอร์รัปชัน พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.1 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 33.9 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด